



ที่ ลป ๐๕๑๙/ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร
ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ลป๕๒๑๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการ กรรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ ได้อย่างทั่วถึง นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร ได้ติดตามและรับฟังการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสาระสำคัญของการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงระวี รักศักดิ์)
พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๙๕๑๔


เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยพลังประชานิยมของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้ร่วมในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่าน TV พช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางแสงระวี รักสัตย์	พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกจังหวัดและทีมปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยใช้ข้อมูล TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน - ให้จังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ภายใน ๑๐ มี.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๖ ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหา ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ การประชุมชี้เป้าหมายและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๖ การให้ความช่วยเหลือ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๖ บันทึกการให้ความช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP logbook และติดตามรายงานผล ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. 	
๒	กิจกรรมสัมมนาผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น	<ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือจังหวัด/อำเภอประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นการและเข้าเฝ้าฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามกลุ่มเป้าหมาย 	
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	<ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดจัดทำฐานข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูล Big Data ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ภายใต้กรอบและรูปแบบมาตรฐาน ของข้อมูล Big Data ๑๑ รายการ โดยกรมจะมีหนังสือชี้แจง พร้อมคู่มือ Cook Book สำหรับข้อมูลที่นำเข้าในระบบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และการประชาสัมพันธ์การใช้งาน Big Data ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 	
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างสม่ำเสมอ - ให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูล SARA เป็นประจำ - ให้จังหวัดออกแบบและพัฒนากระบวนการการลดหนี้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด - ให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ - การจัดทำระดับลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ใกล้หมดอายุ - ควรมีมาตรการจูงใจในการชำระหนี้ - การผลักดันลูกหนี้ให้เข้าสู่มาตรการ 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๕	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิ.ย. ๖๖	- ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิ.ย. ๖๖ - แสดงพลังคน พช. พร้อมใจรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด (ผ้าไทยสีขาว)	
๖	การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- ขอความร่วมมือจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง “กิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด” “กิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดี ปานกลาง และพัฒนา - จัดทำวิดิทัศน์ เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกันระหว่างตำบล โดยแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ดีที่สุด และต้องพัฒนา - ดำเนินโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกันฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ (ในห้วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ประชาสัมพันธ์ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ผู้นำต้องทำก่อน นักพัฒนา ๓ ประสาน ทุกครัวเรือนเป็นคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านเป็นศูนย์แบ่งปัน โดยให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๓๐ ชนิด	
๗	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	- ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร คัดเลือกวัด /ศาสนสถาน อำเภอละ ๑ แห่ง และประสานความร่วมมือกับจิตอาสา ภาคีเครือข่ายพัฒนาวัด/ศาสนสถานเป้าหมายให้เป็นสถานที่น่านิยม โดยการทำกิจกรรมพัฒนา	
๘.	การขับเคลื่อน Big Data พช. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	- แจ้งจังหวัดบันทึกข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ “Big Data โดยบันทึก การประเมินระดับ A ระหว่างวันที่ ๘-๒๐ พ.ค. ๖๖ การประเมิน ระดับ B, C ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค. - ๒๑ มิ.ย. ๖๖	
๙	การสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้หนังสือสารสังคม	- การประกวดทีมนักสื่อสารสังคม	

ลงชื่อ ลีธานันท์ พรหมสุรินทร์ ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวลีธานันท์ พรหมสุรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่าน TV พช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

